

LỄ THÁNH TÂY PHỤC SINH 2007

Sáu anh chị và một bác đã được Thánh Tây cùng lãnh nhận phép Bí tích Thánh Thể trong đêm vọng Phục Sinh năm nay. Ngày lễ Phục Sinh và Thánh Tây thật long trọng đã kết thúc qua nửa đêm với nghi thức Hôn Phối cho hai anh chị vừa mới được Thánh Tây.



Hàng trên, từ trái qua phải: anh & chị Augustine Trần Thạch David và Teresa Trần Nguyễn Jennifer, anh & chị John Phạm Ba Nam và Helen Phạm Nghi Loan

Hàng dưới: Theresa Dương Mỹ Mindy, Peter Phạm Đăng Khang, Maria Đinh Hội

Đây là một hành trình mà các anh chị đã theo học suốt trong năm theo lịch trình của RCIA, giáo lý của người lớn. Chương trình RCIA gồm có trên 30 đề tài về mọi khía cạnh từ giáo lý đến thực hành và sống đạo sau này, trong đó gồm có các nghi thức ban phép lành cũng như tĩnh tâm. Chương trình giáo lý đã chuẩn bị cho các Ứng viên Tuyển chọn có một kiến thức hiểu biết về mọi khía cạnh của giáo hội Công Giáo và tự mình có sự lựa chọn tiến bước tới trong Đức Tin.

Tĩnh Tâm chuẩn bị cho ngày Thánh Tây

Trong những tuần cuối cùng để chuẩn bị tâm linh cho lễ Thánh Tây, các anh chị và người bảo trợ cùng ban RCIA đã tham dự buổi tĩnh tâm tại nhà dòng các souers St Joseph tại Orange. Trong đó có nhiều các Tuyển

nhân khắp nơi trong Giáo phận Orange cũng tham dự và học hỏi, cùng tiếp tục trao đổi sự cảm nghiệm với nhau trong hành trình Đức Tin. Trong khoảng thời gian này các anh chị cũng tham dự thánh lễ Dầu tại St Columban, và chứng kiến nghi thức làm phép dầu Thánh, cùng nghe lại lời nguyện trong Chức Thánh cho tất cả các Linh Mục trong giáo phận Orange.



[\[Hình Ảnh St. Joseph Retreat \]](#)

Phép “Ephphata”

Ngày Thánh Tẩy vọng Phục Sinh đã bắt đầu bằng nghi thức “Ephphata” (Hãy Mở Ra) do cha quản nhiệm Bích Vũ ban phép cho các anh chị. Các anh chị Tuyển nhân đã tới sớm, và bắt đầu chuẩn bị để nhận được phép ban cho sự Nghe, Thấy, và Nói để thu nhận được Tiếng Chúa vào lòng. Đây là phép ban cuối cùng, rất quan trọng trên con đường Đức Tin để con dân Chúa thấy và nhận biết Tiếng Ngài.



[\[Hình Ảnh Ephphatha\]](#)

Ngày Thánh Tẩy

Ngày đại lễ Thánh Tẩy đã đến, và các anh chị Tuyển chọn đã mong đợi. Sự mong đợi này cũng không kém đến với cho gia đình, bằng hữu, và cả ban RCIA suốt cả một năm đồng hành với các anh chị. Tám hàng ghế ngồi đã dành riêng cho quan khách, bằng hữu cũng không đủ, trong đó các souer DMTG cũng tới tham dự ngày đại lễ và chung vui với Sr Thu Hương và Sr Xuân Thu, GĐ/GL & RCIA. Một số Quý cha và Thầy Sáu cũng tới tham dự và cùng đồng tế với Cha quản nhiệm trong sự long trọng của đại thánh lễ Phục Sinh. Đây cũng là thánh lễ Phục Sinh đầu đời trong chức Linh Mục của cha quản nhiệm Augustino Vũ Ngọc Bích.

Trong phần cảm ơn các anh chị tân tòng đã tặng cho cộng đoàn trong thánh ca “Hồng ân Thánh Chúa” trong phần hợp ca cũng như solo và phụ họa guitar với ban giáo lý RCIA. Rất đặc biệt cho năm nay lần đầu tiên trong chương trình RCIA, có hai cặp anh chị cùng vào chương trình RCIA đã được thánh tẩy, và ngay sau đó Bí Tích Hôn Phối đã được ban ngay sau thánh lễ cho anh chị Augustine Trần Thạch David và Teresa Trần Nguyễn Jennifer, cũng như anh chị John Phạm Ba Nam và Helen Phạm Nghi Loan. Thánh lễ và nghi thức Hôn Phối đã chấm dứt quá nửa đêm của lễ vọng Phục Sinh.

[\[Images of Easter Baptism\]](#)

Tiệc Tiếp Tân sau Ngày Thánh Tẩy

Sau tuần Thánh Tẩy các anh chị tân tòng đã họp lại cùng ban RCIA, người đỡ đầu, bạn hữu, người phối ngẫu và gia đình đã tổ chức một buổi tiệc tiếp tân và ăn mừng. Các anh chị đã chia sẻ cảm nghiệm qua những hành trình khó khăn, thử thách cũng như những mẫu chuyện thân thương trong suốt hành trình Đức Tin. Thật vậy đây là kinh nghiệm đời đời cho những ai được chọn và theo Chúa.

Chương trình RCIA vẫn tiếp tục cho đến hết mùa hè, và phần hai của chương trình sẽ chuyển qua những gì cần biết trên con đường sống đạo của người Công Giáo, trong đó có hành trình với cộng đoàn dân Chúa, gia đình và cá nhân trong hồng ân mới, ơn Thánh Chúa.

[\[images of Baptism Reception\]](#)